

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ**

Số: 91/TB-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Phú Thọ, ngày 10 tháng 10 năm 2011

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Dân Mạc tại buổi làm việc với huyện Thanh Ba

Ngày 06/10/2011, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Dân Mạc làm việc với huyện Thanh Ba nghe báo cáo tình hình về sự cố nứt, sụt, lún, lở đất tại xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba. Cùng dự họp có lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực Huyện ủy - UBND huyện Thanh Ba, Công ty cổ phần xi măng Sông Thao, Đảng ủy và UBND xã Ninh Dân. Sau khi trực tiếp đến khu vực sụt lún để kiểm tra hiện trạng và nghe báo cáo, ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Dân Mạc kết luận như sau:

UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành, huyện Thanh Ba, xã Ninh Dân, Công ty cổ phần xi măng Sông Thao, các cơ quan liên quan lập quy hoạch khu tái định cư, bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng, di dời các hộ dân (82 hộ) thuộc khu vực nguy hiểm do bị ảnh hưởng của sự cố nứt, sụt, lún, sạt lở đất trên địa bàn xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba đến nơi ở mới. Đến nay, huyện Thanh Ba và Công ty cổ phần xi măng Sông Thao mới hoàn thành quy hoạch khu tái định cư và tổ chức bốc thăm, xác định vị trí tái định cư cho các hộ dân; hoàn thành việc kiểm đếm để bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực bị nứt, sụt, lún, lở đất. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện xây dựng hạ tầng khu tái định cư còn chậm; chưa thanh toán kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân; việc tuyên truyền để nhân dân trong khu vực bị nứt, sụt, lún, lở đất hiểu đầy đủ tình hình, bình tĩnh cùng chính quyền địa phương và Công ty cổ phần xi măng Sông

Thao giải quyết còn chưa thường xuyên,... Mặt khác, diện tích bị ảnh hưởng do sự cố nứt, sụt, lún, lở đất ngày càng lan rộng và trầm trọng.

Nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên, để chủ động ứng phó với diễn biến sự cố nứt, sụt, lún, lở đất, trong thời gian tới, yêu cầu các cấp, các ngành, Công ty cổ phần xi măng Sông Thao, các cơ quan liên quan tập trung vào một số nhiệm vụ, biện pháp trọng tâm sau:

1. Về chủ trương chỉ đạo: Các Sở, ban, ngành, đặc biệt là Huyện ủy - UBND huyện, các tổ chức đoàn thể của huyện Thanh Ba, Đảng ủy - UBND xã Ninh Dân, Công ty cổ phần xi măng Sông Thao, cơ quan liên quan phải tiếp tục tiến hành các biện pháp chủ động nắm chắc, đầy đủ tình hình, phát hiện sớm sự cố nứt, sụt, lún, lở đất tại xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba để kịp thời có biện pháp phòng, chống, khắc phục, kịp thời di dời đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của nhân dân; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc đầu tư xây dựng khu tái định cư để sớm di chuyển các hộ dân thuộc khu vực nguy hiểm do ảnh hưởng nứt, sụt, lún, lở đất trên địa bàn xã Ninh Dân đến nơi ở mới. Đồng thời làm tốt công tác tư tưởng đối với các hộ dân trong khu vực thấy rõ tình hình và yêu cầu thực tế đặt ra để ủng hộ và thực hiện các biện pháp, các chính sách, quy định của nhà nước và địa phương.

2. Về giải quyết cụ thể:

- Đồng ý giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan có liên quan thực hiện ngay việc điều tra, khảo sát đánh giá hiện trạng điều kiện địa chất và cảnh báo tai biến địa chất vùng Ninh Dân và khu vực lân cận trên địa bàn huyện Thanh Ba, trước mắt là các khu vực: Xảy ra nứt, sụt, lún, lở đất nghiêm trọng; trường mầm non và khu tái định cư số 2 (82 hộ), số 3 (400 hộ), xã Ninh Dân; sau đó tiếp tục mở rộng ra vùng lân cận, phải báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10 để có định hướng chỉ đạo, xử lý phát sinh trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn theo hướng phát triển bền vững. Đồng thời yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương

thẩm định dự án điều tra, khảo sát đánh giá hiện trạng điều kiện địa chất và cảnh báo tai biến địa chất vùng Ninh Dân và khu vực lân cận trên địa bàn huyện Thanh Ba, báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND huyện Thanh Ba, Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ, các Sở, ngành, cơ quan liên quan khẩn trương đầu tư đường ống nước, đường điện cung cấp kịp thời cho khu nhà công nhân của Công ty cổ phần xi măng Sông Thao, nhằm sơ tán khoảng 30 hộ dân trong khu vực đang bị sụt, lún nguy hiểm.

- Giao UBND huyện Thanh Ba chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, các cơ quan liên quan khẩn trương chỉ đạo thực hiện ngay việc cấm biển, trực canh gác, lấp các hố nứt, sụt, lở đất, phân luồng giao thông không cho người, phương tiện qua lại vùng nứt, sụt, lún, lở đất đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân. Đồng thời đề nghị Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức đoàn thể huyện Thanh Ba và giao UBND huyện Thanh Ba chỉ đạo các phòng, ban, Đảng ủy - UBND xã Ninh Dân phối hợp với Công ty cổ phần xi măng Sông Thao khẩn trương di chuyển 82 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi ở tạm theo nhiều phương thức: Thuê nhà, tận dụng trụ sở cơ quan, trường học, nhà thờ, khu nhà công nhân của Công ty cổ phần xi măng Sông Thao... để giải quyết nơi ăn ở, học tập cho dân di dời.

3. Về cơ chế chính sách:

- Yêu cầu Công ty cổ phần xi măng Sông Thao khẩn trương thanh toán kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (bao gồm cả kinh phí hỗ trợ thuê nhà) cho các hộ dân thuộc khu vực nguy hiểm do bị ảnh hưởng sự cố nứt, sụt, lún, sạt lở đất đã kiểm đếm để dân di dời; khẩn trương hoàn thành việc đầu tư xây dựng khu tái định cư số 02 để dân triển khai xây dựng, sớm chuyển đến nơi ở mới. Đồng thời tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư mở rộng dự án giai đoạn 2 của Công ty (tính đến cả mở rộng

diện tích vùng nguyên liệu thuộc khu vực đã bồi thường, giải phóng mặt bằng trên diện tích bị nứt, sụt, lún, lở đất sau khi đã di chuyển các hộ dân).

- Đồng ý giao Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh (do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm cơ quan thường trực) tranh thủ nguồn vốn của Trung ương và căn cứ chính sách hỗ trợ vùng bị thiên tai để hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân phải di dời do ảnh hưởng của sụt, lún sạt lở đất theo quy định của Chính phủ.

- Về chủ trương, đồng ý ứng 25 tỷ đồng ngân sách tỉnh cho Công ty cổ phần xi măng Sông Thao vay để thanh toán ngay kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng cho 82 hộ dân vùng nứt, sụt, lún, lở đất (đã kiểm kê) chuyển đến nơi ở mới. Thời hạn Công ty cổ phần xi măng Sông Thao phải hoàn trả ngân sách tỉnh số kinh phí trên chậm nhất vào cuối quý II năm 2012.

- Huyện ủy - UBND huyện, các tổ chức, đoàn thể huyện Thanh Ba, Đảng ủy - UBND xã Ninh Dân cần phải tập trung làm tốt công tác tư tưởng với các hộ dân trong khu vực thấy rõ tình hình cùng với Nhà nước và doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tạo việc làm cho các hộ dân để các hộ dân để sớm ổn định đời sống trong thời kỳ khó khăn, đồng thời quan tâm tạo điều kiện để Công ty xi măng tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh nhằm khai thác lợi thế đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội, tăng mức thu nhập cho người lao động và tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Thông báo để các sở, ngành, Huyện ủy - UBND huyện Thanh Ba và Công ty cổ phần xi măng Sông Thao, các cơ quan, đơn vị thực hiện.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Thị Thu Hương (Đã ký)